



ประกาศมหาวิทยาลัยสกลนคร

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)
ว่าด้วย มาตรการงดเข้าร่วมพิธี/กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม (ทุกกรณี)

.....

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและหลายจังหวัดในภาคใต้ พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากและกระจายไปยังหลายพื้นที่ มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน จากกรณีดังกล่าว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา จึงได้มีมาตรการและออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 27/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับใช้และผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคสสถาน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคสสถาน และงดกิจกรรมการรวมกลุ่ม

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบางส่วนติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงมีความห่วงใย และจำเป็นต้องยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อความปลอดภัยของบัณฑิต เป็นภาระลดความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อ (ซึ่งไม่มีอาการ) มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน งดกิจกรรมการรวมกลุ่มทุกกิจกรรม การไปร่วมพิธีทางศาสนา งดการร่วมงานบวช งานศพ หรืองาน / กิจกรรมต่างๆ ที่มีจำนวนคนมากกว่า 10 คน ขอให้บุคลากรและนักศึกษาที่เป็นมุสลิม ปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอิฎิ้ลฟิตรฺ ฉบับที่ 5/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยขอความร่วมมือให้งดการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอิฎิ้ลฟิตรฺที่มีสยิด หากมีความจำเป็นขอให้ท่านทำพิธีในครอบครัวที่มีจำนวนไม่เกิน 10 คน โดยสวมหน้ากาก และเว้นระยะห่าง 2 เมตร ตลอดเวลา

อนึ่ง หากบุคลากรหรือนักศึกษาท่านใดมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดหรือต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจำนวนคนมากกว่า 10 คน กรณีนักศึกษา ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นความผิด ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสกลนคร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2561) และระเบียบมหาวิทยาลัยสกลนคร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 สำหรับกรณีบุคลากร ต้องได้รับการอนุญาตจากอธิการบดี หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นความผิด

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และขอเน้นย้ำให้บุคลากรและ นักศึกษามีการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่หรือแฟนเพจ <https://www.facebook.com/Hatyaifans> และศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือบุคลากร ทุกคนบันทึก Timeline ของตนเองในช่วงนี้ โดยสามารถดำเนินการผ่าน Smartphone, Google map ฯลฯ และ ขอให้ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข : อยู่ห่างไว้ ใส่หน้ากาก สกน หมั่นล้างมือ ตรวจให้ไว ใช้ไทยชนะ (และหมอชนะ) อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิหวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่